

ที่ สปสช. ๓.๖๕/๑๗๒

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือ สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ ที่ สปสช. ๕.๓๑/๑๓๐๕ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือ ที่ สปสช. ๓.๑๘.๑๕/๐๐๐๙๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
  ๒. หนังสือ ที่ สปสช. ๓.๖๕/๑๓๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ มีหนังสือขอหารือกรณีเทศบาลเมืองแพร่ดำเนินการตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคควบคุมกับมาตรการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามที่คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้มีมติให้นำวัคซีนเอชพีวีมาใช้ดำเนินงานดังกล่าว เทศบาลเมืองแพร่จึงเตรียมการให้บริการเพื่อรองรับกรณีเกิดอาการภายหลังได้รับวัคซีน จึงขอหารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเฝ้าระวังอาการภายหลังการได้รับวัคซีนได้หรือไม่ เนื่องจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลเมืองแพร่ยังไม่เคยผ่านการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติและการอบรมการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้ “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้ (๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” ประกอบกับข้อ ๑๑ กำหนดให้ “คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน” จากความในประกาศดังกล่าว เห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่จะเบิกจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงานประจำหรือกิจกรรมที่มีงบประมาณในระบบปกติอยู่แล้ว โดยอัตราค่าตอบแทนย่อมเป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ไม่ควรเกินกว่าที่กำหนดในระเบียบประกาศของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ถือเป็นปฏิบัติ

อนึ่ง...

อนึ่ง สปสช. ได้แจ้งเวียนหนังสือตอบข้อหารือในประเด็นลักษณะดังกล่าวให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ทราบแล้วว่าการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรสาธารณสุขและของ อปท. ให้สามารถจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ซึ่งไม่ควรเกินกว่าอัตราที่กำหนดในระเบียบ ประกาศของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณนั้นถือปฏิบัติ รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติด้วยเช่นกัน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกริช ใจวีศิริ)  
ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน  
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน  
ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วสุรัตน์/นางสาวจิรายุ อยู่นันท์  
โทร ๐๒-๑๔๑-๔๑๙๒ โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๔๗๓๐



# สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

เลขที่ ๖ อาคารสำนักงานไปรษณีย์ เขต ๕ ชั้น ๒ ถ.มทิตล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๘-๕๓๕๕ โทรสาร ๐-๕๓๒๘-๕๓๖๔ <http://chiangmai.nhso.go.th>

ที่ สปสช.๕. ๓๑/ ๑๓๐๕

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เลขที่รับ

635

วันที่

5-9 พ.ค. 2560

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเตรียมการรองรับการเกิดภาวะAEFI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือที่ พร.๕๒๐๐๓/๗๓๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐



ด้วย เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้ขอรื้อเกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเตรียมการรองรับการเกิดภาวะAEFI โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ได้หรือไม่ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ขอรื้อในประเด็นดังกล่าวข้างต้น มายังสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน ผลการพิจารณาเป็นประการใดโปรดแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๖๖๖๖๖๖๖๖  
๑/๕/๖๐

(นางรัชนิวัลย์ ปาณธูป)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

(นางสาวทัศนีย์ เอกวานิช)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาควิชาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

โทรศัพท์ ๐๕๓๒๘๕๓๕๕-๖๓

โทรสาร ๐๕๓๒๘๕๓๖๔

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๙๘๕๐๙๘๐๒

ผู้รับผิดชอบ นายประมวล ปาละก้อน



สำนักงำนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เขต ๑ เชียงใหม่  
วันที่รับ 24 APR 2017  
เลขที่รับ 1060/60

ที่ พร 52003/ ๔39

สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่  
12 ถนนไชยบูรณ์ พร 54000

/8 เมษายน 2560

เรื่อง ขอร้องเกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเตรียมการรองรับการเกิดภาวะ AEFI  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

ตามที่คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้มีมติให้นำวัคซีนเอชพีวี มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคควบคู่กับมาตรการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยได้เริ่มดำเนินการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2557 และได้ขยายพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ ในปี 2560 โดยกำหนดให้ฉีดวัคซีนดังกล่าวให้แก่นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกคน ๆ ละ 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังอาการภายหลังการได้รับวัคซีน (AEFI) และการเตรียมการให้บริการเพื่อรองรับกรณีเกิดอาการภายหลังการได้รับวัคซีน แต่เนื่องจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลเมืองแพร่ที่เป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าว ยังไม่เคยผ่านการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติและการอบรมการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน (BLS) จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนให้แก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยงานอื่นที่มามีความพร้อมให้บริการร่วมกับทีมของเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน

ฉะนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแพร่เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอร้องเกี่ยวกับแนวทางการเบิกค่าตอบแทนให้แก่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหน่วยงานอื่น ๆ ว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ จึงเรียนขอร้องมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดกรุณาตอบกลับด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

เรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป  
รศ.ดร. ส.ส.ช. เขต 1 เชียงใหม่  
ตามที่เทศบาลเมืองแพร่ ร้องขอเบิกค่าตอบแทน

เป็นที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
ภาวะ AEFI ในกรณีฉีดวัคซีน HPV ซึ่งได้ประสานงานไว้แล้ว  
ต้นไปแล้วว่า ส.ส.ช. ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณในกรณี  
นี้ก็เป็นกรณีของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
ได้ยื่นฟ้องขอเบิกค่าตอบแทน AEFI ซึ่งคิดเงินจากของ  
ส.ส.ช. และ รพ. ที่ ๒๖๑๑๑๑ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส.ส.ช.

มีมติในคณะกรรมการวัคซีน และ ท.จ. กัด AEFI ในวันที่ 19 พ.ค. 60 มีมติ  
งานป้องกันและควบคุมโรค  
ฝ่ายบริการสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โทร. 0-5453-4258

@ ไร่ชนะ อัจฉริยะพร  
เพื่อพิจารณา  
เน้น ๑๐๐% ใน ๕ ปี พิจารณา ๖/๑๐ เดือน  
ท.จ. อัจฉริยะพร ท.จ. อัจฉริยะพร  
ไร่ชนะ อัจฉริยะพร

ขอแสดงความนับถือ  
ท.ท.ท.ท.

(นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล)  
รองนายกเทศมนตรี รักษาการารแทน  
นายกเทศมนตรีเมืองแพร่  
รองผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เขต ๑ เชียงใหม่

๑. ไร่ชนะ อัจฉริยะพร  
- เสนอ มติ ๑๐๐% ของ ๖๐๐ ไร่ชนะ  
ตั้งค่าตอบแทนให้แก่พยาบาล และ  
ครูพยาบาล/แพทย์ เพื่อเตรียมพร้อม  
กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ในพื้นที่ฉีด  
10๐% โดย ร.ร. อัจฉริยะพร  
ส่งเอกสารได้เรียบร้อยแล้ว

4 ไร่ชนะ อัจฉริยะพร  
(นางรัชณีวัลย์ ปานธูป)  
ผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่



# สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรัฐประศาสนภักดี "ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐"  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๕๑๔๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๑๕๓๗๓๐-๓

ที่ สปสช. ๓.๑๘.๑๕/๐๐๐๗๙

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ ที่ สปสช ๕.๓๒/๒๐๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง สปสช.เขต ๓ นครสวรรค์ แจ้งว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรม ที่ขออนุมัติจากกองทุนฯ ควรใช้หลักเกณฑ์ใดในการเบิกจ่าย และอัตราค่าตอบแทนเท่าไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเรียนว่า อัตราค่าตอบแทนของบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรของ อปท. ย่อมเป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ไม่ควรเกินกว่าอัตราที่กำหนดในระเบียบ/ประกาศของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ส่วนหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นว่า การจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรในโครงการนั้นจะต้องเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้กิจกรรมบรรลุประสงค์ และกิจกรรมที่จะเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ควรซ้ำซ้อนกับงานประจำหรือกิจกรรมที่มีงบประมาณในระบบปกติอยู่แล้ว

อนึ่ง กรณีข้อหารือว่าการทำงานเชิงรุกนอกที่ตั้งสำนักงานไม่เข้าข่ายที่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ นั้น เห็นว่า เป็นประเด็นการวินิจฉัยนอกเหนือประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เลขที่การ สปสช. จึงไม่อาจใช้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อ ๑๔ ของประกาศฯ ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ธนกิจเจริญ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แผนงานสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน

ผู้ประสานงาน : นายญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา โทร ๐๒ ๑๕๑ ๕๑๐๕

: นายอาทิตย์ วสุรัตน์ โทร ๐๒ ๑๕๑ ๕๑๐๗

: นางสาวจิรายุ อยู่นันท์ โทร ๐๒ ๑๕๑ ๕๑๑๒

โทรสาร ๐๒ ๑๕๓ ๕๗๓๐

ที่ สบสช. ๓.๖๕/ ๒๓๕

๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง

อ้างถึง หนังสือ สบสช. เขต ๖ ที่ สบสช. ๕.๓๖/๙๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ  
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง มีหนังสือขอหารือ  
กรณีเทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงิน  
แผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับบุคลากร  
สาธารณสุขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ใช่หรือไม่ และค่าตรวจสุขภาพประจำปีสามารถเบิกได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ  
ใช่หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สบสช.) พิจารณาตามประเด็นข้อหารือ ดังนี้

๑. อัตราค่าตอบแทนของบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงาน  
เอกชน มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ  
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง  
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ใช่หรือไม่

ขอเรียนว่า อัตราค่าตอบแทนของบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ  
หน่วยงานเอกชน ย่อมเป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน  
ทั้งนี้ ไม่ควรเกินกว่าอัตราที่กำหนดในระเบียบ ประกาศ ของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
กองทุนฯ นั้นถือปฏิบัติ รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นๆ  
ถือปฏิบัติด้วยเช่นกัน

๒. ค่าตรวจสุขภาพประจำปีสามารถเบิกได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตรา  
ค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ ใช่หรือไม่

ขอเรียนว่า การตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นกิจกรรมเพื่อให้  
กลุ่มเป้าหมายทางสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ซึ่งควรเน้นค้นหาบุคคลที่มีความเสี่ยง  
ต่อการเกิดโรคให้สามารถเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ  
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกเป็นสำคัญ โดยขอให้พิจารณากิจกรรมบริการสาธารณสุขตามประกาศ  
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗

และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งคณะกรรมการกองทุนควรใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการอนุมัติ รวมถึงพิจารณาความซ้ำซ้อนของการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพจากหน่วยงานหรือกองทุนอื่นประกอบด้วย หากคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นต้องสนับสนุนโครงการดังกล่าว อาจนำหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการมาใช้ก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา)  
รองเลขาธิการ รักษาการแทน  
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน (ผ่านสำนักกฎหมาย)  
ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วุฒินัน/นางสาวจิราฎ อยู่นันท์  
โทร ๐๒-๑๔๑-๔๑๑๖  
โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๔๗๓๐